



**ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน**  
**ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓**  
**(กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์)**

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ (กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก และเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ (กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ (กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหากมีกรณีอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ ให้เป็นอันยกเลิกรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๑.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุไว้ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว หรือไม่มีหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง หรือไม่ทำสัญญาการรักษาความลับ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถดำเนินการได้ และเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอนุญาต ซึ่งต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิรายงานตัว

๑.๓ ผู้นั้นไม่ยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นหนังสือ หรือไม่ทำสัญญาการรักษาความลับในวันรายงานตัว แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอนุญาตให้สามารถยื่นหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งภายหลัง

๑.๔ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่สำนักงานกำหนด

๒. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มารายงานตัวในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อาคารจตุรภ ๕ ชั้น (BC) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓  
(กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์)

๑. นักเทคโนโลยี

จำนวน ๒ ราย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล
๖๓๐๓๑๐๑๔	นางสาวปริศนา	ช่วยมหาคักดิ์
๖๓๐๓๑๐๒๐	นายปิยะพงศ์	แจ้งพร

หมายเหตุ : เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ

